



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โทร ๐๔๒ ๗๐๗๐๐๐

ที่ สน ๑๗๓๒/๔๕๔ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม สอดส่อง กำกับดูแลการรับสินบนประจำปี ๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอโพธาราม

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม สอดส่อง กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางสาธารณสุขในหน่วยงานที่สังกัด เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานสาธารณสุขป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดภัยจตุจริตซึ่งการรับสินบน การรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชนเป็นการทุจริตที่เรื้อรัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายอรุณ สีมอก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ทราบ/อนุมัติ

(นายวิรัตน์ จำปาวัน)

สาธารณสุขอำเภอโพธาราม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม

โทร. ๐๔๒ ๗๐๗๐๐๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้ว โทร ๐๔๒ ๗๐๗๐๐๐

ที่ สน ๑๗๓๒/๔๕๕ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้ว ผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้ว และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิข้าราชการ นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น

เพื่อให้หน่วยงาน หน่วยงานบริการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้ว ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และป้องกันการกระทำผิดวินัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้วจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายวิรัตน์ จำปาวาน)
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์นาแก้ว

โทร. ๐๔๒ ๗๐๗๐๐๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”